



ประกาศเทศบาลตำบลปากนคร

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านชุมชนบางตาจันทร์  
หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประสงค์ที่จะทำการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านชุมชนบางตาจันทร์ ม.4 ตำบลท่าไร่ โดยทำการก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร ถังกรองสนิมเหล็กขนาด 30 แกลลอน/นาฬิกา (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.2-08,09 กรมการปกครอง) และทำการเจาะบ่อบาดาลขนาด  $\varnothing$  6" ใช้ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ลึกประมาณ 120 เมตร ซึ่งเจาะจนกว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ของประชาชน จำนวน 51-150 ครัวเรือน จำนวน 1 บ่อ (ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรธรณีวิทยา) พร้อมขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส และวางท่อน้ำประปา PVC. ขนาด  $\varnothing$  2" ชั้น 13.5 ชนิดปลายบาน จำนวน 180 ท่อน รวมความยาว 720 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปากนคร ราคาของงานก่อสร้างในการประกาศสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 683,700 บาท

(หกแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

**ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภท เดียวกันกับการสอบราคา กับทางราชการมาแล้วต่อหนึ่งสัญญาในวงเงินไม่น้อยกว่า 340,000.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลปากนคร ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้ซื้อเอกสารสอบราคาและแบบแปลน มิฉะนั้นไม่มีสิทธิยื่นซองเสนอราคา

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2550 โดยให้ไปพร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากนคร ในระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.00 น. เพื่อเจ้าหน้าที่ จะได้นำไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในเวลาถัดไป หากผู้ประสงค์จะยื่นซอง สอบราคาไม่มารับฟังคำชี้แจงและไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างจะถือว่าผู้เสนอราคานั้น ได้รับทราบคำชี้แจงและไปดูสถานที่ก่อสร้างแล้วจะนำมาเป็นข้ออ้าง ข้อโต้แย้งใดๆ ในภายหลังไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2550 ในวันเวลาราชการ โดยให้ถือเวลาของนาฬิกาที่สำนักงานเทศบาลเป็นหลัก

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 7 ธันวาคม 2550 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากนคร (กองคลัง) ในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2550 ในวันเวลาราชการ ขอทราบรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 075-379151 หรือ ทางเว็บไซต์ <http://www.paknakhoncity.go.th> , <http://www.cgd.go.th> , <http://www.nakhonlocal.go.th> สำหรับ รายละเอียดต่างๆ ให้ดูในเอกสารสอบราคาด้วย

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา แก้วกระจ่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลปากนคร